

## LẠI XUẤT HIỆN DƯA HẤU CỨNG NHƯ ĐÁ

Nông dân Trung Quốc chưa hết sửng sốt khi một loạt dưa hấu đến kỳ thu hoạch đột nhiên vỡ toác thì mới đây, họ lại vô cùng choáng váng khi bắt gặp những quả dưa cứng như đá, nhảy lên dẫm chân không vỡ.

- >> Kỳ lạ dưa hấu nổ tung ngay tại ruộng
- >> Dưa hấu ở Việt Nam cũng bị phát nổ

Những nông dân ở nông trường chủ yếu trồng dưa hấu ở phía Bắc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đang rất choáng váng khi dưa đã sắp đến ngày thu hoạch nhưng chúng cứng như đá, người nhảy lên, dẫm lên quả dưa hoặc bê cả quả dưa đập xuống đất mà dưa vẫn không vỡ.

Nông dân nhảy lên dùng 2 chân dẫm không vỡ (Ảnh: Truyền hình Tứ Xuyên).

Khi dùng dao bổ một vài quả dưa ở nông trường này, nhiều người mới vỡ lẽ rằng quả dưa này cùi quá dày, chất lượng dưa vô cùng kém.

Theo một chuyên viên khuyến nông địa phương, nhiều khả năng những nông dân đã mua phải giống dưa hấu rởm. Hiện cảnh sát địa phương này đang phối hợp với ngành nông nghiệp để tìm ra nguồn gốc giống dưa "lạ" trên.

Sau khi dùng dao để bổ dưa, nhiều người ngỡ ngàng vì cùi dưa quá dày (Ảnh: Truyền hình Tứ Xuyên).

Trước đó, truyền hình trung ương CCTV đưa tin, khoảng 20 nông dân trồng dưa ở tỉnh Giang Tô bị thiệt hại nặng nề tới 45 ha bởi tình trạng dưa hấu tự nhiên nổ tung. Những người trồng dưa dường như thiếu kinh nghiệm, mới sử dụng lần đầu loại chất kích thích tăng trưởng forchlorfenuron nên "quá tay".

Trước đó, nông dân ở Giang Tô cũng "khóc dở mếu dở" vì dưa hấu tự dưng nổ tung (Ảnh: Xinhuanet).

Giáo sư Wang Liangju tại Đại học Nông nghiệp Nam Kinh cho biết, forchlorfenuron an toàn và có hiệu quả khi được sử dụng một cách thích hợp. Sở dĩ có tình trạng dưa hấu "nổ" như vậy là vì người trồng dưa đã dùng thuốc quá muộn cũng như thời tiết ẩm ướt gần đây làm tăng nguy cơ dưa tự vỡ.

Có thể thấy trong vài tháng qua tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc là những câu chuyện về giá đỗ nhiễm độc, dầu ăn bẩn, thịt lợn "siêu nạc", sữa "bẩn"... Hiện tượng dưa tự dưng nổ tung và đập không vỡ lại thêm một cảnh báo nữa về an toàn thực phẩm, vấn nạn mà chính phủ nước này đang cố gắng giải quyết.